

**UBND TỈNH HÀ NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 638/BC-SGDĐT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nam, ngày 01 tháng 6 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Thực hiện công văn số 810/UBND-KTTH ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tổ 6, phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý với nội dung như sau: “Đề nghị các cấp quản lý chặt chẽ hơn nữa về tình trạng dạy thêm tại nhà của các thầy, cô giáo”; Sở Giáo dục và Đào tạo xin được báo cáo như sau:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1671/BC-SGDĐT của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ngày 24 tháng 11 năm 2014 báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc dạy thêm, học thêm của giáo viên trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

2. Ngày 11 tháng 5 năm 2015, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn chỉ đạo các trường THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Phủ Lý yêu cầu kiểm tra tình hình dạy thêm, học thêm, đặc biệt việc dạy thêm tại nhà của giáo viên trong năm học 2014-2015 kết quả như sau:

- Công tác quản lý dạy thêm, học thêm, đặc biệt tình hình dạy thêm tại nhà của giáo viên thực hiện theo đúng Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

- Các đơn vị thường xuyên kiểm tra tình hình dạy thêm của giáo viên trong năm học 2014-2015, tính đến thời điểm ngày 25/5/2015 không có giáo viên vi phạm các văn bản về quy định dạy thêm, học thêm.

- Trong thời gian qua không có ý kiến của cử tri phản ánh tình hình vi phạm dạy thêm tại nhà của giáo viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh để báo cáo;
- Lưu GDTrH, VT.



Nguyễn Văn Điện

Số: 1671 /BC-SGDĐT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri

Hà Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: UBND tỉnh Hà Nam.

Thực hiện công văn số 2048/UBND-KTTH ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Hà Nam về việc báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tổ 6 phường Thanh Tuyên với nội dung: "Đề nghị các cấp quản lý chặt chẽ hơn nữa về tình trạng dạy thêm tại nhà của các thầy cô giáo"; Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo trả lời cử tri như sau:

Việc dạy thêm, học thêm là vấn đề được xã hội hết sức quan tâm. Chính vì thế, trên cơ sở văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu với UBND, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo, quản lý về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện tại các đơn vị, trường học khá đầy đủ và chặt chẽ trong các năm học: Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm; Sở GD&ĐT đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 Quy định về việc DTHT trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 24/4/2009 của UBND tỉnh. Theo đó, các trường hợp không được dạy thêm gồm: Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống; Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông; Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập: Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường; Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Trên cơ sở các văn bản về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT, UBND tỉnh; Sở GD&ĐT đã có các văn bản: Công văn số 1820/SGDĐT-GDTrH ngày 20/12/2012 của Giám đốc Sở về hướng dẫn thực hiện Quy định dạy thêm, học thêm đối với GDTrH, GDTX, phòng GDĐT huyện/thành phố; công văn 1420/SGDĐT-GDTrH ngày 30/9/2013 về đánh giá thực hiện dạy thêm học thêm của các nhà trường và lưu ý thực hiện cho các năm học tiếp theo. Theo đó: "Giáo viên đang công tác trong nhà trường chỉ được dạy thêm ngoài nhà trường khi có đơn được Hiệu trưởng xác nhận, đồng ý và chỉ được thực hiện dạy thêm ở nơi được cấp phép dạy thêm ngoài nhà trường; Hiệu trưởng nhà trường tổ chức cho giáo viên tự đăng kí nhu cầu dạy thêm trong, ngoài nhà trường và chịu trách nhiệm nếu cá nhân vi phạm quy định"

Sở GD&ĐT đã tổ chức cấp giấy phép dạy thêm, học thêm cho các nhà trường theo phân cấp; tổ chức nhiều Đoàn thanh tra, kiểm tra về dạy thêm, học thêm tại các nhà trường.

Như vậy, theo quy định thì việc dạy thêm tại nhà giáo viên là sai các quy định về dạy thêm, học thêm. Thực tế còn có hiện tượng giáo viên dạy kèm học sinh tại nhà (thường gọi là gia sư) cũng không đúng quy định. Để chấn chỉnh việc dạy thêm tại nhà của giáo viên, Ngành GD&ĐT đề nghị các cấp chính quyền phối hợp với các cấp quản lý giáo dục và nhân dân địa phương thông tin cụ thể về tổ chức dạy thêm không đúng quy định để có biện pháp quản lý, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn và xử lý theo các quy định hiện hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo./. -*tr*

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Khoát